

รำของความรู้อ การรำยรำของความรู้อของพ่อเกิดขึ้นเบื้องหน้าของผู้อที่ฉลาดหลักแหลม พ่อรู้ว่าแต่ละคนมีความรู้อมากเพียงใด และแต่ละคนมีความซาบซึ้งของโยคะมากเพียงใด ครูก็จะรู้อสิ่งนี้ พ่อรู้อด้วยเช่นกันว่าใครคือลูกที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและดี มาก ลูกที่ดีที่ไ้อรับการเชื่อเชียวไปทุกหนแห่ง ลูกๆตามลำดับกันไป ปวงประชาเช่นกันถูกสร้างขึ้นมาจากลำดับกันไปตาม ความเพียรพยายามของพวกเขา นี่ค้อโรงเรียนหรือพาทซาลา(สถานที่ศึกษาเล่าเรียน) ทุกคนนั่งตามลำดับกันไปในพาท ซาลาเสมอ ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าผู้อนั้นผู้อนั้นฉลาด และผู้อนั้นผู้อนั้นอยู่ในระดับมาตรฐานปานกลาง นี่ค้อชั้นเรียนที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกไม่สามารถทำให้ใครนั่งตามลำดับกันไปไ้อที่นี้ บาบารู้อว่าเมื่อใครบางคนนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านที่ไม่มีความรู้ใดๆในตัว เขา,เขาเพียงแต่มีความรักและศรัทธาท่านั้น เขาไม่มีทั้งความรู้และการจดจำระลึกถึง เขามีเพียงแคศรัทธาว่านี่ค้อبابา และที่เขาต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากท่าน ทุกคนจะไ้อรับมรดกแต่สถานภาพในอาณาจักรนั้นตามลำดับกันไป ผู้อที่ทำงานรับใช้ที่ดีมากก็ไ้อรับรางวัลที่ดีมาก ที่นี้พวกเขาเฝ้าแต่ไ้อรับรางวัลแก่ทุกคน ผู้อที่ให้คำแนะนำและเพียรพยายาม อย่างหนักก็ไ้อรับรางวัล เวลานั้นลูกรู้อว่าจะสามารถมีความสงบที่แท้จริงในโลกไ้ออย่างไร พ่อไ้อบอกลูกแล้ว ให้ถามผู้อคน เหล่านั้นว่าเคยมีความสงบในโลกเมื่อใด ท่านเคยไ้อยินหรือเคยไ้อเห็นหรือไม่? ท่านกำลังร้องขอความสงบประเภทใด? สิ่งนั้นคงอยู่เมื่อใด? ลูกสามารถถามคำถามเหล่านี้เพราะลูกรู้อคำตอบ ลูกจะเรียกผู้อที่ถามคำถามแต่ตัวเขาเองไม่รู้คำตอบนั้น ว่าอย่างไร? ลูกสามารถถามพวกเขาในหนังสือพิมพ์ ท่านกำลังมองหาความสงบประเภทใด? ความสงบนั้นคงอยู่ในที่ที่เราดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ พ่อพูดว่า ก่อนอื่นจดจำดินแดนแห่งความสงบและประการที่สองจดจำดินแดนแห่งความสุข เนื่องจากไม่มีความรู้ของวงจรโลกอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงไ้อพูดสิ่งที่เป็นเท็จอย่างมากมาย ฯลฯ ลูกๆ รู้อว่าเรากำลังจะ กลายเป็นผู้อที่มีมงกุฎทั้งสอง เราเคยเป็นเทพและเวลานี้กลายเป็นมนุษย์ เทพก็เรียกว่าเป็นเทพ พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง พวกเขาจึงไม่ถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ ผู้อที่มีข้อบกพร่องก็พูดว่า ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรมเลย พวกเขาเพียง แคร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกเขาเคยไ้อยินในคัมภีร์ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญเหมือนนกแก้วที่ลูก สอนให้พูด พวกเขาพูดว่า บาบามาและทำให้เราทั้งหมดบริสุทธิ์ ในความเป็นจริง บราห์มโลกไม่สามารถเรียกว่าเป็นโลก ลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่น อันที่จริงนี่ค้อโลกเดียวเท่านั้นที่ลูกเล่นบทบาทของลูก นั่นค้อดินแดนแห่งความเย็บสงบ พ่ออธิบายว่า พ่อหนึ่งทีนี้และให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูกๆ พ่อเข้ามาในผู้อที่ไม่รู้อจักชาติเกิดของตนเอง ลูกไ้อยินสิ่งนี้ในเวลานี้ พ่อเข้ามาในผู้อนี้ นี่ค้อโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ โลกของราวัน ผู้อที่เคยเป็นผู้อที่บริสุทธิ์อันดับแรกไ้อกลายเป็นผู้อที่ไม่บริสุทธิ์ อันดับสุดท้าย พ่อทำให้เขากลายเป็นพาหนะของพ่อ ในเวลานี้คนแรกไ้อมาที่นี้ในตอนท้าย(ตอนจบ) เขาต้องกลายเป็นอัน ดับแรกอีกครึ่งหนึ่ง ไ้อมีการอธิบายไว้ในรูปภาพด้วยเช่นกันว่าพ่อดำเนินการก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปด้วย บราห์มา ไม่มีการกล่าวว้าพ่อมาในศาสนาเทพ ดวงวิญญาณของร่างกายที่พ่อเข้ามานั่งจะกลายเป็นนารายณ์ ไม่มีวิษณุอื่น ใด นั่นเป็นคู่อของลักษมีและนารายณ์หรือราเด่และกฤษณะ ไม่มีใครรู้อว่าวิษณุคือใคร พ่อพูดว่า พ่อบอกลูกถึงความลับของ พระเวท,คัมภีร์และรูปภาพทั้งหมด ฯลฯ ผู้อที่พ่อเข้ามา ก็กลายเป็นสิ่งนี้ นี่ค้อหนทางครอบครั้ว บราห์มาและสร้สวดีนี่ต่อมาก ลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พ่อเข้ามาในผู้อนี้(บราห์มา)และให้ความรู้แก่บราห์มินและบราห์มานี้ก็ไ้อยินสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ท่านไ้อยินเป็นคนแรก นี่ค้อแม่น้ำพรหมบุตรที่ใหญ่โต เมล่า(การพบกัน)ของมหาสมุทรและแม่น้ำพรหมบุตรไ้อเกิดขึ้น เม ล่าที่ใหญ่โตนั้นก็เกิดขึ้นที่ที่มีการบรรจบกันของมหาสมุทรและแม่น้ำ พ่อเข้ามาในผู้อนี้ และแล้วผู้อนี้ก็กลายเป็นสิ่งนั้น ใช้ เวลาเพียงหนึ่งวินาทีที่ผู้อนี้กลายเป็นเช่นนั้น(บราห์มาเป็นวิษณุ) ท่านไ้อมีนิมิตและก็มีศรัทธาในทันทีว้าท่านจะกลายเป็น สิ่งนั้น พ่อกำลังจะกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นทำไมพ่อจึงควรที่จะทำงานหนักที่เหนื่อยยากเหมือนเวลานี้เล่า? พ่อปล่อย วางจากทุกสิ่ง ในครั้งแรกเมื่อลูกรู้อว่าبابาไ้อมาแล้วและโลกนี้กำลังจะจบสิ้นลง ลูกก็วิ่งมาอย่างรวดเร็ว บาบามาไ้อได้ลักพา ตัวลูก ใช้ บัทธิจะต้องมีการสร้างขึ้นมามี พวกเขาพูดว่ากฤษณะลักพาตัวพวกเขา โอเค ถ้ากฤษณะลักพาตัวพวกเขา กฤษณะก็ไ้อทำให้พวกเขากลายเป็นราชินี ดังนั้นลูกกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีของโลกด้วยความรู้นี้ นี่เป็นสิ่งที่ดี ไม่มีคามจำเป็นที่จะต้องถูกดูหมิ่น แล้วลูกก็พูดว่า เมื่อลูกถูกประณามเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นคารันกีซาร์ (ผู้อที่มีมงกุฎ หางนกยูง) เป็นชีพบบาผู้อที่ไ้อรับการถูกดูหมิ่น พวกเขาประณามท่านอย่างมาก พวกเขาพูดว่า ฉัน ดวงวิญญาณค้อดวง วิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณสูงสุดค้อดวงวิญญาณ เวลานั้นพ่ออธิบายว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ฉัน ดวงวิญญาณค้อบราห์มิน ในเวลานี้ สกูลบราห์มินค้อสกูลที่สูงส่งที่สุด สกูลบราห์มินไม่สามารถเรียกไ้อว้าเป็นราชวงศ์ ราชวงศ์ค้อที่ที่มีอาณาจักร นี่ค้อสกูลของลูก นี่เป็นสิ่งที่ย่างดาวยมาก เราบราห์มินกำลังจะกลายเป็นเทพ และเหตุนี้เองเราต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง อย่างแน่นอน จะไม่มีวันออฟเฟอร์ไบค์ที่เป็นบุหรี่ยาสูบ ฯลฯ ให้แก่เหล่าเทพ ที่ศรีนาถาวรีพวกเขาถือออฟเฟอร์ไบค์ที่อุดม สมบูรณ์และอาหารบำรุงสุขภาพ พวกเขาทำไบค์มากมายที่พวกเขาสามารถขายไบค์นั้นไ้อที่ร้านที่ผู้อที่จาริกแสวงบุญมาซื้อ ผู้อคนก็มีความรักและความศรัทธาอย่างมากต่อสิ่งนั้น สิ่งเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง จะไม่มีแมลงวันใดๆ ฯลฯ ที่จะ ทำลายสิ่งใดที่นั่น จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเช่นนั้น ฯลฯ บุคคลสำคัญก็มีความสะอาดเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ คงอยู่ที่นั่น ไม่มีโรคภัยใดๆที่นั่น โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคทองแดงเป็นต้นมา พ่อมาและทำให้ลูกมี

สุขภาพพลานามัยที่ดีเสมอ ลูกเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อซึ่งลูกจะกลับมาดีเสมอ ลูกมีช่วงชีวิตที่ยาวนานด้วยเช่นกัน เป็นเพียงเรื่องของเมื่อวานนี้เท่านั้นที่เมื่อลูกเคยมีอายุขัยถึง 150 ปี ในเวลานี้มีช่วงอายุขัยโดยเฉลี่ย 40 – 45 ปี เพราะผู้คนเหล่านั้นเป็นโยคีในขณะที่ผู้คนเหล่านี้คือโบคี(ผู้ที่ซ่องแหว่ในความสุขด้วยการใช้ประสาทสัมผัส) ลูกคือราชาโยคีและราชาฤๅษีและเหตุนี้เองลูกจึงบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามนี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ไม่ใช่เดือนหรือปีแห่งการบรรจบกัน พ่อพูดว่า พ่อมาทุกๆวงจรในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด พ่อเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกทุกวัน แต่ถึงกระนั้นก็ตามพ่อพูดว่า อย่าได้ลืมหนึ่งสิ่ง หากลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์แล้วจงจดจำพ่อ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งศาสนาของร่างกายทั้งหมด เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อมาเพื่อให้ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และสะอาดซึ่งลูกจะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ที่นี้ผู้คนเกิดมาด้วยกิเลส เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกก็จะสลัดร่องเท้าเก่าของลูกและรับรองเท้าใหม่ ได้มีการจดจำกันถึงลูกว่า ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่ ลูกทำให้โลกบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ลูกผู้เป็นแม่เปิดประตูไปสู่สวรรค์ แต่ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ในการที่จะจุดแสงของดวงวิญญาณ นิ่งในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงในตอนเช้าตรู่ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่สนิมนั้นจะถูกขจัดออกไป อัลลอยด์ที่ปะปนในดวงวิญญาณต้องถูกขจัดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึงและลูกต้องกลายเป็นทองคำแท้

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในรางวัลของสถานภาพที่สูงจากพ่อ พร้อมกับการมีศรัทธาและความเลื่อมใสศรัทธา จงกลับมามีความรู้และมีคุณธรรมด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นสิ่งนี้โดยการทำงานรับใช้

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับการประดับและแสดงเครื่องประดับของความบริสุทธิ์บนใบหน้าของลูกและในพฤติกรรมของลูก
ความบริสุทธิ์คือเครื่องประดับของชีวิตบราห์มิน ให้ทุกคนได้สัมผัสกับเครื่องประดับของความบริสุทธิ์ในทุกขณะบนใบหน้าและในพฤติกรรมของลูก ให้เครื่องประดับของความบริสุทธิ์ปรากฏให้เห็นในดริชตีของลูกบนใบหน้าและมือและเท้าของลูก ให้แต่ละคนพูดว่า “ความบริสุทธิ์นั้นปรากฏให้เห็นในรูปลักษณะของผู้นี้” ให้มีประกายของความบริสุทธิ์ในดวงตาของลูกและรอยยิ้มของความบริสุทธิ์บนใบหน้าของลูก ให้พวกเขาไม่เห็นสิ่งอื่นใด สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับการประดับด้วยเครื่องประดับของความบริสุทธิ์

คติพจน์: ความสัมพันธ์และสายใยที่ไร้ประโยชน์ทำให้บัญชีของลูกว่างเปล่า และดังนั้นจงจบสิ้นทุกสิ่งที่ไม่ไร้ประโยชน์

*** โอม ขานติ ***